

ที่ 004/2566

3 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการเข้าซื้อและรับโอนกิจการโรงพยาบาลทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุโลกรวมแพทย์ จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 บริษัท พิษณุเวช จำกัด (“พิษณุเวช”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท โรงพยาบาลพิษณุโลกรวมแพทย์ จำกัด (“RP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล รวมแพทย์ พิษณุโลก” ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท

โดยพิษณุเวช ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนภายในของกลุ่มบริษัท ในการชำระค่าตอบแทนให้แก่ RP ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ RP ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีจำนวนเตียงจดทะเบียนจำนวน 100 เตียง และมีทำเลที่ตั้งใกล้กับพิษณุเวชในครั้งนี้ จะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขยายศักยภาพในการให้บริการคนไข้ให้แก่พิษณุเวชซึ่งสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ทั้งนี้ การเข้าทำรายการนี้จะช่วยเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

อนึ่ง การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด จะคิดเป็นร้อยละ 3.21 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการครั้งนี้ จึงมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 3.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท